

Số: 39 /CĐĐS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v triển khai những giải pháp mới trong
giai đoạn 2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN

Hơn một tháng qua, các cấp công đoàn toàn ngành dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đã kịp thời vào cuộc, tích cực, chủ động, nỗ lực phối hợp cùng với chuyên môn để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người lao động (NLĐ) vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Việt Nam đã xuất hiện thêm những ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Thủ tướng Chính phủ nhận định Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Công văn số 223/TLĐ ngày 10/3/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19; căn cứ Thông báo số 75/TB-ĐS ngày 10/3/2020 của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ Thông báo số 17/TB-CĐĐS ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN;

Để tiếp tục đồng hành với Tổng công ty ĐSVN, với chuyên môn các cấp trong triển khai các biện pháp quyết liệt hơn trong giai đoạn 2, với phương châm phòng, chống dịch “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”, Công đoàn ĐSVN đề nghị các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công Văn số 15/CĐĐS ngày 05/2/2020 của Công đoàn ĐSVN về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

2. Sau khi báo cáo với Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thống nhất tạm dừng tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 trong toàn ngành theo Kế hoạch liên tịch số 3652/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 21/11/2019 và số 3780/KHLT-ĐS ngày 29/11/2019. Đề nghị công đoàn các cấp:

- Công đoàn các đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN phối hợp chuyên môn thực hiện theo Thông báo số 75/TB-ĐS ngày 10/3/2020 của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

- Công đoàn các công ty cổ phần báo cáo cấp ủy Đảng, đề xuất với chuyên môn đồng cấp tạm dừng tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2020 và biểu dương điển hình

tiên tiến giai đoạn 2015-2019; không tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, tập trung đông người.

3. Cán bộ công đoàn các cấp cần nắm chắc, kịp thời tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân lao động (CNVCLĐ) về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona để người lao động hiểu rõ và tích cực phòng chống bệnh đúng cách, đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); chủ động các biện pháp phòng chống phù hợp bảo vệ cho bản thân, gia đình và đơn vị.

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, khu nhà lưu trú của người lao động (*có gửi kèm theo Hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020*).

Vận động CNVCLĐ khai báo y tế theo quy định của cơ quan chức năng; động viên người nghi nhiễm bệnh thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế ở địa phương và kịp thời báo cáo công đoàn cấp trên; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe CNVCLĐ; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, có các biện pháp hỗ trợ CNVCLĐ.

4. Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo sức khỏe, môi trường an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc cho CNVCLĐ; cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, nhất là các vị trí, chức danh thường xuyên tiếp xúc với khách hành, chủ hàng, nơi đông người; phối hợp chuyên môn, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân dọc hai bên đường sắt thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, không treo, vứt rác vào phạm vi đường sắt, lên các đoàn tàu.

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; nơi làm việc cần thông gió, thoáng khí; vận động CNVCLĐ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, tăng cường luyện tập thể dục thể thao sau giờ làm việc để nâng cao sức khỏe.

Chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các kiến nghị của NLĐ tại đơn vị; tổng hợp các kiến nghị với Tổng công ty ĐSVN gửi về Công đoàn ĐSVN (qua Ban TGCSPL, hộp thư: chutrungkien@congdoandsvn.org.vn).

5. Các cấp công đoàn căn cứ tình hình điều kiện thực tế, tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, khu vực; chủ động đề xuất với chuyên môn xây dựng các kịch bản, phương án, kế hoạch dự phòng trong hoạt động CNVCLĐ và công đoàn cấp mình; của đơn vị để đối phó, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt phải đảm bảo đầy đủ nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất. Không hoang mang nhưng không được chủ quan, thiếu kiên quyết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất

lượng công tác chuyên môn của đơn vị, doanh nghiệp. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người của tổ chức công đoàn.

Căn cứ các quy định của pháp luật, chủ động phối hợp, đề xuất, thương lượng với chuyên môn đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho NLĐ; phối hợp chuyên môn đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất nếu NLĐ phải cách ly tập trung tại đơn vị, đồng thời nắm bắt, tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, tạo điều kiện hỗ trợ cao nhất cho gia đình CNVCLĐ. Các trường hợp đặc biệt báo cáo kịp thời về Công đoàn ĐSVN (qua Ban TGCSPL).

6. Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN miễn giảm 100% số đoàn phí phải nộp Quý I năm 2020 đối với các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN; giao ban Tài chính Công đoàn ĐSVN hướng dẫn, giám sát việc chi tiêu đảm bảo đúng quy định.

Công đoàn các cấp ưu tiên sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí công đoàn chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo sức khỏe của người lao động và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, chủ động đề xuất cấp ủy Đảng, phối hợp chuyên môn tạo nguồn kinh phí, trang thiết bị, vật tư hỗ trợ CNVCLĐ phòng chống dịch như: khẩu trang, xà phòng sát khuẩn, nước súc miệng...nhất là các chức danh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chủ hàng, nơi đông người qua lại, ga liên vận quốc tế, tại các địa phương đã công bố dịch; phối hợp, cùng chung sức với chuyên môn khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19; có các hình thức truyền thông hiệu quả nêu cao tính an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường sắt để thu hút khách hàng; động viên, khích lệ NLĐ trách nhiệm, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động, nâng cao năng suất, nâng cao sản lượng, doanh thu, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị.

Công đoàn ĐSVN đề nghị công đoàn các cấp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh; các khó khăn, vướng mắc đặc biệt, các vụ việc phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Công đoàn ĐSVN (qua đồng chí Đỗ Văn Hòa – Ban TGCSPL; số ĐT: 0913.222554).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QHLD TLD LĐVN (báo cáo);
- Đảng ủy TCT ĐSVN (báo cáo);
- TGD TCT ĐSVN;
- Ban CĐ phòng chống dịch Covid-19 TCT ĐSVN;
- Trung tâm YTĐS (phối hợp);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ban CĐĐS;
- Trang web CĐĐS;
- Lưu VP, TGCSPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Mai Thành Phương